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๑. นิยามการแปรรูปไม้ ก าหนดให้ลักษณะการเป็นโรงงานแปรรูปไม้ ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับ
โรงงานตาม พรบ. โรงงานฯ ของกระทรวงอุตสาหกรรม รองรับการแปรรูปไม้บนที่ดินเอกชน (ซึ่งไม่ควรเป็นไม้
หวงห้ามแล้ว จึงเป็นทรัพย์สินของประชาชน) และไม่รองรับเครื่องจักรปัจจุบัน เช่น mobile chipper เครื่อง
เลื่อยเคลื่อนที่ (Portable sawmill) ท าให้ไม่ชัดเจนว่าจะน ามาใช้งานอย่างไร

ข้อเสนอแนะ - ทบทวนค ำนิยำมใหม่ ให้กำรตีควำมโรงงำนแปรรูปไม้ สอดคล้องกบัโรงงำนอตุสำหกรรมและมีควำม
ชัดเจนว่ำ mobile machine จะต้องขอหรือไม่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำยป่ำไม้ หำกต้องขอ ก็ควรมีวิธีกำรที่ชัดเจน อย่ำงเหมำะสม

ที่ประชุมให้น าเข้าข้อวินิจฉัยของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาอ้างอิง ความว่า ให้พิจารณาจาก
ข้อเท็จจริง วิธีการใช้ ขนาด ปริมาณ และลักษณะการท างานของรถนั้น ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
พิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยบางกรณีอาจเข้าข่ายการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ แต่บางกรณีอาจเข้าข่ายแปร
รูปไม้ตามข้อยกเว้นตามมาตรา ๕๐ แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้ฯ และเห็นควรให้มีการหารือเพิ่มเติมเพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ในการก าหนดแนวทางป้องกันการดัดแปลงหรือลักลอบน า mobile wood chipper ไป
ใช้ในการกระท าผิด
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๒. นโยบายหรือแนวทางการพิจารณาการอนุญาตและควบคุมโรงงานแปรรูปไม้ เช่น การขอตั้งโรงงาน
ใหม่ การย้ายโรงงานการก าหนดชนิดขนาดเลื่อย หรือแรงม้าเครื่องจักร ไม่รองรับเทคโนโลยีปัจจุบัน ท าให้ไม่
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ข้อเสนอแนะ - กำรก ำหนดนโยบำย แนวทำง ระเบียบขั้นตอนกำรอนญุำตไม่ซ้ ำซ้อนกนั กรมป่ำไม้พิจำรณำแหล่งท่ีมำของไม้
ที่เข้ำโรงงำน ส่วนกำรตรวจสอบโรงงำน ชนิดขนำดเครื่องจกัรเป็นเรื่องทำงวิศวกรรม ให้อยู่ในกำรพิจำรณำของกระทรวงอุตสำหกรรม 
และ แก้ไขให้โรงงำนทีม่ีอยู่เดมิ รับไม้จำกที่ดนิเอกชนและไมท้ี่ปลกูบนทีด่ิน สปก.ได้

กรมป่าไม้ได้มีการตรวจสอบปรับปรุงระเบียบ ข้อก าหนด และขั้นตอนวิธีการอนุญาตมาโดยตลอด เห็น
ควรให้ฝ่ายเลขานุการประสานทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ข้อคิดเห็นที่ชัดเจนว่ามีปัญหา
หรือติดขัดในการใช้ระเบียบ ในส่วนของโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับ
จากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ  ๑๓  ชนิดฯ นั้นประเภทชนิดไม้ที่สามารถเข้าโรงงานนั้นก็ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อก าหนด ในปัจจุบันมีการเสนอครม. เพื่อเพิ่มชนิดไม้ขึ้นเรื่อย ๆ
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๓. ทบทวนการก าหนดเขตควบคมุการแปรรูปไม้ ไม่ให้กระทบการแปรรูปไม้จากที่ดินเอกชน
ข้อเสนอแนะ – ยกเลิกเขตควบคุมกำรแปรรูปไม้

การก าหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้เป็นไปตามอ านาจรัฐมนตรีทั้งหมด และหากไม่ก าหนดเขตควบคุม
การแปรรูปไม้ การควบคุมด าเนินการตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ฯ นั้นไม่สามารถด าเนินการได้จึงต้องคงไว้หากไม่
มีจะไม่สามารถตรวจสอบเพื่อป้องกันการกระท าผิดได้
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๔. อายุการอนุญาตโรงงานแปรรูปไม้ สั้นเกินไป และใช้เวลานาน เป็นภาระผู้ประกอบการโดยไม่จ าเป็น
ข้อเสนอแนะ - แก้ไขอำยุกำรต่ออนุญำตโรงงำนแปรรูปไม้จำก ๑ ปี เป็น ๕ ปี (เท่ำกับกำรต่ออำยุใบอนญุำตโรงงำน) และ

ก ำหนดเวลำในกำรพิจำรณำให้สั้น มีก ำหนดระยะเวลำชัดเจน

กรมป่าไม้เคยเสนอปรับแก้กฎกระทรวงดังกล่าวโดยผ่านไปถึงชั้นกฤษฎีกา และในปัจจุบันได้มีการ
ปรับปรุงกระบวนงานต่ออายุใบอนุญาตฯ รวมไปถึงก าลังจะมีการใช้แอพพลิเคชั่นส าหรับในเขต
กรุงเทพมหานครในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นี้และจะขยายการใช้งานไปยังส่วนภูมิภาค โดยในปัจจุบัน
สามารถยื่นเรื่องต่ออายุได้ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ๗๕ วันท าการ เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการต่ออายใุห้
แล้วเสร็จภายใน ๓๙ วันท าการ เจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปตรวจโรงงานสถานที่ประกอบการ ส่วนระยะเวลาใน
การต่อใบอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีคู่มือมาตรฐานฯอยู่ที่ ๕ วันท าการและปัจจุบันลดลงเหลือ 
๓ วันท าการ
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๕. ช่วงเวลาการท างานของโรงงานไม่คุ้มค่าต่อการลงทนุเพราะหากโรงงานต้องการจะแปรรูปไม้
เวลากลางคืน ต้องขออนุญาตด้วยมีเหตุจ าเป็น ซึ่งอุตสาหกรรมทั่วไปไม่มีข้อจ ากัดนี้

ข้อเสนอแนะ - ยกเลิกกำรห้ำมโรงงำนแปรรูปไม้ในช่วงเวลำกลำงคืน (ควรให้สิทธิโรงงำนแปรรูปไม้ท ำงำนได้ ๒๔ 
ชั่วโมง กำรณีมีผลกระทบต่อชุมชน ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยโรงงำน เช่นเดียวกับโรงงำนประเภทอื่น)

สาเหตุที่มีการบัญญัติขึ้นเพื่อตอบสนองต่อมิติการป้องกันการกระท าผิด การน าไม้เข้าโรงงาน ความ
ปลอดภัยของผู้ประกอบการจึงได้ก าหนดไว้ในส่วนของการอนุญาตนั้นไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมอยู่
ระหว่างด าเนินการในการปรับปรุงให้ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และก าลังปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดรับกับการยื่นเรื่องทางอิเล็กทรอกนิกส์และผู้มีอ านาจลงนาม เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มี
ติดต่อขออนุญาต 
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๖. การต้องให้ขอใบคู่มือคนงาน เป็นงานซ้ าซ้อนกับกฎหมายแรงงาน และประโยชน์จากใบคู่มือ
คนงานไม้ชัดเจน (ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิของแรงงาน หรือการจ้างงานที่ถูกต้อง)

ข้อเสนอแนะ – ยกเลิกกำรขอใบคู่มือคนงำน

ใบคู่มือคนงานนี้อยู่ในแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้และคณะกรรมการยกระดับงาน
บริการฯก าลังพิจารณาปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสมเป็นหนึ่งใบอนุญาตต่อหนึ่งสถานประกอบการ 
โดยท าเป็นตารางรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้างแนบท้ายใบคู่มือ
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๗. รูปแบบและจ านวนเอกสารที่ก าหนดให้โรงงานแปรรูปไม้ และการน าเคลื่อนที่ไม้ ล้าสมัย ไม่
เหมาะสม และไม่รองรับลักษณะไม้เศรษฐกิจที่ปลูกและผลติภัณฑ์ปัจจุบัน เช่น ไม้ที่ซื้อขายเป็นน้ าหนัก 
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มชิ้นไม้สับ เชื้อเพลิงชวีมวล

ข้อเสนอแนะ - ทบทวน ปรับลดจ ำนวนเอกสำร และแก้ไขรำยละเอียดในเอกสำร ใบก ำกับไม้ บัญชีไม้ ใบเบิกทำง
ให้มีจ ำนวนไม่มำกเกินควำมจ ำเป็น และรองรับผลิตภัณฑ์ไม้ปัจจุบัน เช่น ชิ้นไม้สับ ที่ซื้อขำยเป็นน้ ำหนัก

ควรให้มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงรูปแบบหนงัสือก ากับ
ไม้แปรรูปให้สอดรับกับบริบทปัจจุบัน
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๘. ความชัดเจนของหน่วยงานป่าไม้ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบการน าเคลื่อนย้ายไม้ และโรงงานแปร
รูปไม้ ไม่ชัดเจน ซ้ าซ้อนกัน เช่น การน าเคลือ่นย้ายข้ามจังหวัด หรือการเรียกตรวจระหว่างทาง

ข้อเสนอแนะ - ทบทวนอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนป่ำไม้ให้ชัดเจน ระหว่ำงกรมป่ำไม้ ส ำนักงำนทรัพยำกรจังหวัด 
หรือต ำรวจป่ำไม้ และกรณีเป็นชนิดไม้ที่มีถิ่นก ำเนิดจำกต่ำงประเทศ ไม่จ ำเป็นต้องตรวจหรือขออนุญำต เจ้ำของไม้ออก
เอกสำรรับรองได้เอง เหมือนกำรออกใบส่งของ ส่วนชนิดไม้ที่ตรงกับไม้

การตรวจสอบก ากับดูแลเป็นการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานซึ่งถือกฎหมายและอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบต่างกัน ในส่วนความชัดเจนของอ านาจหน้าที่นั้นกรมป่าไม้มีอ านาจหน้าที่ชัดเจน ด้านการ
อ านวยความสะดวกนั้น กรมป่าไม้ก าลังอยู่ระหว่างการจัดท าระบบ Mobile Application โดยร่วมมือ
กับสถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT) เพื่ออ านวยความสะดวกในการน าไม้เคลื่อนที่ซึ่งสามารถรับรองตนเอง
ได้ทั้งไม้ที่ยังยืนต้นอยู่ และไม้ท่อนที่ตัดโค่นแล้ว มีขั้นตอนระบุไว้อย่างชัดเจน
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๙. ขั้นตอนตามระเบียบมาตรา ๑๘ มีขั้นตอนมาก และก าหนดค่าธรรมเนยีมสูงมาก ไม่เหมาะสม
กับมูลค่าของไม้โตเร็ว

ข้อเสนอแนะ - ทบทวนขั้นตอนใหม่ มีควำมแตกต่ำงกันตำมควำมเสี่ยงของชนิดไม้ และมีค่ำธรรมเนียมที่เหมำะสม
ให้เร่งพัฒนำระบบทำงอิเล็กทรอนิกส์

กรมป่าไม้มีการตรวจสอบปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการรับรองไม้และการรับรองไม้ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อการส่งออกมาโดยตลอดและล่าสุดได้ประกาศปรับปรุงระเบียบ
กรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้กรม
ป่าไม้มีมาตรการตรวจสอบปรับปรุงมาโดยตลอด และให้ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ พิจารณาแนวทาง
ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับมูลค่าไม้ที่แตกต่างกัน
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๑๐. พรบ เลื่อยโซ่ยนต์
ข้อเสนอแนะ - ยกเลิก พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ หรือ แก้ไขให้ขออนุญำตครั้งเดียว ไม่ต้องขออนุญำตย้ำยข้ำมเขต

สถานะปัจจุบันนั้นนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยกเลิกและส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวบรวมพร้อมกับกฎหมายฉบับอื่นที่จะยกเลิกเพื่อรับฟังความคิดเห็นในช่วงพฤศจิกายน หากความเห็น
เป็นไปในทางที่ควรยกเลิกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเข้ารัฐสภา
ในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะยกเลิกพ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ฯ ทั้งฉบับ
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ผลการหารือ

๑๑. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมไม้ มีข้อจ ากัดจากนโยบาย หากจะผลักดัน
อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ ต้องมีการลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ เฉพาะพื้นที่ปลูกเกษตรกร ไม่ตอบโจทย์
การลงทุน และท าให้ตลาดแคบ ไม่แข่งขัน ท าให้ไม้ที่ปลูกได้ราคาต่ า

ข้อเสนอแนะ - ทบทวนมติครมที่ระงับกำรพิจำรณำภำคเอกชนขอใช้พื้นที่ป่ำสงวนฯ เพื่อกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ 
(เพรำะไม่สอดคล้องกับนโยบำยส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจในปัจจุบัน)

เห็นควรรอผลการประชุมหารือจากหน่วยงานกรมป่าไม้ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วน าผลการหารือ
แจ้งให้สภาอุตสาหกรรมทราบ
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ผลการหารือ

๑๒. กฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งออกของขนาดไม้พื้นไสรางลิน้ต้องมีขนาด ๑ นิ้ว ความกว้าง ๔ 
นิ้ว และความยาวไม่เกิน ๔ นิ้ว ซึ่งปัจจุบันความต้องการใช้ไม้พื้นเพื่อการสง่ออกมีความกว้างมากขึ้น 
เกิดปัญหาในการส่งออกได้ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการ

ข้อเสนอแนะ - แก้ไขกฎระเบียบกำรส่งออกไม้พื้นไสรำงลิ้นให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริง เพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบกำรได้เพิ่มศักยภำพในกำรส่งออก และช่วยพัฒนำเศรษฐกิจ 

ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ประสานผู้ประกอบการเกี่ยวกับประเด็นปัญหาว่าหากมีการปรับแก้ภาษีส่งออก
แล้ว ประเด็นหารือที่ ๑๒ ดังกล่าวจะยังเป็นปัญหาอยู่หรือไม่และเป็นประเด็นที่มีหลายหน่วยงาน
เกี่ยวข้องจึงควรหารือให้เข้าใจก่อนที่จะด าเนินการเพิ่มเติม
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ขอบคุณ
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